



# CHUA NHẬT, Ngày 22 Tháng 12, 2024 Chủ Nhật Thứ Tư Mùa Vọng—Năm C

## CHIA SẺ LỜI CHÚA

Đức Trinh Nữ dạy chúng ta bí quyết để lãnh nhận phúc lành, được hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Khi bà Elizabeth, em họ của Đức Trinh Nữ, chào Mẹ Maria, Ngài gọi Đức Maria là “có phúc” vì hai lý do, tình mẫu tử của Mẹ với Chúa Giêsu, và niềm tin của Đức Mẹ rằng “những gì Thiên Chúa đã phán với Bà sẽ được thực hiện” (Lc 1:45). Đức Maria được “chúc phúc” hoàn toàn vì mối liên hệ của Mẹ với Sự Nhập Thể của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, chứ không phải vì ai khác. Tất nhiên điều này hoàn toàn có ý nghĩa, bởi vì với tư cách là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, con trai của Mẹ Maria là nguồn gốc của mọi ơn phúc lành, sự sống và niềm vui. Đức Maria được chúc phúc vì được tiếp xúc với Chúa Giêsu và nhờ đức tin của Mẹ nơi Người.

Vì vậy, sự việc này cũng xảy ra với chúng ta. Chúng ta được chúc phúc nhờ sự tiếp xúc “từ mẫu” với Chúa Giêsu Kitô trong tâm hồn mình qua Bí Tích Rửa Tội. Ngài sống trong chúng ta và lớn lên trong chúng ta đến mức trưởng thành. Chúng ta cư mang Người đến với thế giới. Điều này đòi hỏi niềm tin không lay chuyển, rằng lời hứa của Ngài dành cho chúng ta sẽ được thực hiện, bất chấp mọi vấn đề và khó khăn gì đang hành hạ chúng ta. Chúng ta trở nên may mắn, hạnh phúc và hân hoan khi chúng ta được tiếp xúc với Chúa Giêsu và tin tưởng vào Người.

### Những thách thức của Mùa Vọng:

- 1) Trong tuần này, bạn hãy đến gặp một người nào đó mà họ đã mang tình yêu của Chúa Giêsu đến với bạn và cho họ biết rằng họ đã là một hồng ân mà Chúa đã ban cho bạn như thế nào.
- 2) Giờ thì bạn hãy kể tên một người nào đó trong đời bạn mà Thiên Chúa đã sai bạn đến để mang sự hiện diện của Chúa Giêsu đến với họ. Hãy cầu nguyện: “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã sai con mang sự hiện diện của Chúa đến với người này. Xin hãy giúp con mang Ngài đến với anh ấy/cô ấy một cách chân thật.”

- LM. John Muir © Lpi chia sẻ dựa theo Luca 1:39-45



KINH CHÚC QUÝ VỊ VÀ QUÝ QUYỀN  
MÙA GIÁNG SINH  
2024  
TRẦN ĐẦY  
HỒNG AN CHÚA HẢI ĐỒNG  
CÙNG NĂM MỚI  
2025  
KHANG AN, HẠNH PHÚC



## THĂM VIẾNG

Thụ thai giữ kín trong lòng,  
I-sa-ve chi, cầu mong sớm chiều.  
Mừng vui ơn nghĩa thiên triều,  
Hồng ân tuôn đổ, huyền siêu nhiệm mầu.  
Chúa thương ban phúc lời cầu,  
Chị em khắng nhận, khẩu đầu tri ân.  
Ma-ry dong duỗi bước chân,  
Ra đi vội vã, tinh thần phó dâng.  
Cúi đầu bái phục xin vàng,  
Viếng thăm chị họ, đỡ nâng tuổi già.  
Lời chào trân quý vọng xa,  
Hài nhi trong bụng, hát ca nháy mừng.  
Thánh Thần thúc đẩy tuyên xưng,  
Ma-ry ân phúc, chưa từng có ai.  
Em là phụ nữ trinh thai,  
Cư mang Con Chúa, thiên sai giáng trần.  
Cung lòng phúc đức vô ngần,  
Niềm tin phó thác, Thánh Thần xuống ân.  
Ma-ry, Mẹ Chúa nhân trần,  
Khiêm nhu tín thác, góp phần cứu dân.  
LM. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Luca 1:39-45

## MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- ◇ Thứ Hai, Ngày 23 Tháng 12 – Giải Tội Mùa Vọng — Giáo xứ sẽ có buổi giải tội Mùa Vọng chung cho toàn Cộng đoàn vào lúc 7g00 tối tại nhà thờ. Sẽ có 2 Cha VN giúp giải tội.
- ◇ Thứ Ba, Ngày 24 Tháng 12 – Lễ Vọng Giáng Sinh  
Chương trình Lễ Vọng Giáng Sinh diễn ra như sau:  
1) 8g30 tối – Ban Ca Đoàn hát Thánh Ca Giáng Sinh  
2) 8g45 tối – Diễn nguyện Đêm Vọng Giáng Sinh (TNTT)  
3) 9g15 tối – Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh
- ◇ Thứ Tư, Ngày 25 Tháng 12 – Lễ Giáng Sinh  
Thánh lễ Giáng Sinh cho CĐ VN sẽ vào lúc 4g00 chiều
- ⇒ Chủ Nhật, 29 Tháng 12 – Lễ Thánh Gia - Bốn Mạng CT Thăng Tiến Hôn Nhân



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÒNG.  
Xin vui lòng liên lạc  
Cha QN. Đặng M. Trí  
qua văn phòng Giáo Xứ số phone  
951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay  
để biết thêm chi tiết.



## TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Dec. 14 & Dec. 15, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo qua Thông Tin Hằng tuần của Giáo Xứ  
Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng : [www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)



## CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI HAI, 2024

Cầu cho những người hành hương của hy vọng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Năm Thánh 2025 củng cố chúng ta trong đức tin; giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô Phục Sinh giữa cuộc đời, và biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.



## BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đ. Trọng  
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh  
Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo / Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường